



ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/๑๓๕๖๑

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กทม. ๑๐๓๐๐

๑๖

สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

เรียน ศึกษาธิการภาค (ภาค ๑ - ๑๘) ศึกษาธิการจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ว่าง จำนวน ๒ ตำแหน่ง โดยให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางเว็บไซต์ <https://job.moe.go.th> ระหว่างวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ทั้ง ๒ ตำแหน่งดังกล่าว ในวันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสอาด พิมพ์สวัสดิ์ อาคาร รังษีจักษุเกษก ๑ ชั้น ๙ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกาศดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ <https://ops.moe.go.th> หรือ <https://www.moe.go.th> หรือ <https://hrops.moe.go.th> หรือดาวน์โหลดตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

ในการนี้ จึงขอแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดที่เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคล ตามประกาศดังกล่าวไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวัน และสถานที่ที่กำหนด ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๔.๓๐ น. และหากผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรายใดไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดจะถือว่า สละสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคลครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพ แก่งสันเทียะ)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักอำนวยการ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๖๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_pmg@moe.go.th



“เรียนดี มีความสุข”